

## มาเลเซียตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของภูมิภาคในปี 2563

Datuk Shahrol Halmi ประธาน Malaysian Petroleum Resources Corporation หรือ MPRC ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียมของมาเลเซียกล่าวว่า มาเลเซียตั้งเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของภูมิภาค โดยมีการวางกลยุทธ์ อาทิ การดึงดูดบริษัทข้ามชาติ ขนาดกลางและใหญ่ (Multinational Corporations: MNCs) ในอุตสาหกรรมให้มาจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาค ในมาเลเซีย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจ้างงาน ทั้งยังสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศให้พร้อมเข้าสู่ตลาดระดับภูมิภาคได้ MPRC มองว่าขณะนี้ผู้ประกอบการในประเทศมีความสามารถในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี สินค้า และบริการขึ้นเอง จากที่เคยทำหน้าที่เป็นเพียงผู้แทนจำหน่ายสินค้าและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเท่านั้น



An oil field at South China Sea

ปัจจุบันมีบริษัทข้ามชาติ 18 บริษัท เข้ามาจัดตั้งสำนักงานระดับภูมิภาคแล้ว และมาเลเซียได้ตั้งเป้าที่จะดึงบริษัทระดับโลกอีกอย่างน้อยร้อยละ 50 ให้มาจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในมาเลเซีย ทั้งนี้ ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติ ได้แก่ ทำเลที่ใกล้ชิดกับฐานลูกค้า มาตรฐานการครองชีพที่มีคุณภาพ และตลาดแรงงานที่มีศักยภาพ ซึ่งมาเลเซียมีความพร้อมตอบสนองในทุกด้าน



มาเลเซียกำหนดเป้าหมายอัตราการเติบโตโดยรวมของกำลังการผลิตน้ำมัน ก๊าซ และพลังงานในช่วงระหว่างปี 2553-2563 ที่ร้อยละ 5 ต่อปี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตส่วนมากมาจากการเพิ่มผลผลิตน้ำมันและก๊าซ การค้นพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กแห่งใหม่ และการขยายการสำรวจ และพัฒนาพื้นที่น้ำลึก

- นโยบายภาครัฐ
  เศรษฐกิจการลงทุน
  แนวโน้มการตลาด
  รายงานสินค้าและบริการ
  อื่นๆ

นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านต่าง ๆ เช่น การออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพจะเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซให้เป็นไปตามแผน มาเลเซียมีธุรกิจบริการด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซกว่า 3,956 ธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจค้าน้ำมันระหว่างประเทศทั้งในรูปแบบบริษัทและบุคคล บริษัทผู้ผลิตและให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ

ที่มา: News Straits Times วันที่ 11 กันยายน 2560

### ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.

เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของภูมิภาคในปี 2563 มาเลเซียได้ออกสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เพื่อดึงดูดบริษัทข้ามชาติ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมัน ก๊าซ เคมีภัณฑ์ และถ่านหิน ให้มาตั้ง สำนักงานใหญ่และดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย ได้แก่ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีนิติบุคคลใน อัตราคงที่ร้อยละ 3 ของกำไร การยกเว้น



ภาษีเงินได้ร้อยละ 100 สำหรับผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ชาวมาเลเซีย พนักงานที่ไม่ใช่ชาวมาเลเซียได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้ร้อยละ 50 การยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลซึ่งได้รับจากบริษัทที่ร่วมโครงการ ฯลฯ

ทั้งนี้ นิติบุคคลจะสามารถรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อผ่านข้อกำหนดเบื้องต้นที่รัฐบาล มาเลเซียกำหนด เช่น มีรายได้ขั้นต่ำ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีค่าใช้จ่ายในประเทศมาเลเซียขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีการจ้างงานเทรดเดอร์ซึ่งมีสัญชาติมาเลเซียหรือได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ใน มาเลเซียจำนวน 3 อัตรา โดยมีอัตราค่าจ้างคนละไม่ต่ำกว่า 15,000 ริงกิตต่อเดือน

ยุทธศาสตร์ของมาเลเซียในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเป็นวิสัยทัศน์ในระยะยาว ของมาเลเซียในการปรับเปลี่ยนแหล่งรายได้ของประเทศจากการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติมาสู่ธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่สามารถพัฒนาต่อยอด สร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และทำให้รากฐานทางเศรษฐกิจของมาเลเซียมีความยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้ ไทยสามารถ เรียนรู้หรือนำมาเลเซียเป็นแนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศได้เช่นกันโดยประยุกต์ใช้กับ อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพสูง ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย นอกเหนือจากที่ไทย จะตั้งเป้าหมายเพียงเป็นฐานการผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารแล้ว ไทยควรให้ความสำคัญกับ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อรองรับภาคธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะ ธุรกิจที่จะส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เช่น ธุรกิจตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน เคมีภัณฑ์การเกษตร การบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจโลจิสติกส์ด้านอาหาร ศูนย์การประมวลสินค้า เกษตรระดับภูมิภาค ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและยา เป็นต้น

- นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน     แนวโน้มการตลาด     รายงานสินค้าและบริการ     อื่นๆ